

ความประทับใจจากการเข้าร่วมโครงการ ABK

ได้ยื่นชื่อ โครงการนี้มาตั้งแต่ที่ยังไม่เปิดรับสมัครแล้วรู้สึกสนใจมากค่ะเพราะได้ยื่นมาว่าโครงการนี้ดีและโรงเรียนสอนภาษานี้ดี พอเห็นว่าโครงการเปิดรับสมัครก็รีบสมัครเลย แล้วก็ไม่ได้ผิดหวังจริงๆ รู้สึกประทับใจมากๆ ถึงแม้ในตอนแรกที่มาเรียนจะรู้สึกท้อมากๆเพราะฟังอาจารย์พูดไม่ทัน ไม่เข้าใจที่อาจารย์และเพื่อนในห้องพูดกัน ยังไม่ค่อยรู้จักกับเพื่อนๆในห้อง ไม่ค่อยมีใครคุยด้วย แต่พออยู่ไปสักพัก เริ่มฟังอาจารย์พูดทันแล้วก็พบว่า อาจารย์คนญี่ปุ่นสอนเข้าใจง่าย อาจจะมีเข้มงวดไปบ้าง แต่จริงๆแล้วอาจารย์ใจดีและน่ารักมากๆ เนื้อหาที่เรียน ข้อสอบและการบ้านที่ให้ก็อยู่ในระดับที่เหมาะสม พอผ่านไปสักพักเริ่มได้คุยกับเพื่อนร่วมห้อง เพื่อนๆในห้องดี ได้เพื่อนคนต่างชาติเยอะมากๆทั้งได้ห้วน ฮองกง เวียดนาม เกาหลี เมียนมาร์ หรือแม้แต่เพื่อนคนไทยด้วยกันเอง ทุกคนน่ารักมากๆ เวลาลำบากหรือไม่เข้าใจเนื้อหาตรงไหนก็จะช่วยอธิบายให้ฟัง ได้มิตรภาพดีๆกลับไปเยอะมากๆ ได้ฝึกพูดทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษกับเพื่อนคนต่างชาติ การพูดภาษาญี่ปุ่นกับคนต่างชาติด้วยกันอาจจะเป็นเรื่องยากไปบ้างเพราะสำเนียงเราไม่เหมือนกัน แต่ก็กล้าพูดมากกว่าอยู่กับคนญี่ปุ่น ทำให้ได้ฝึกภาษาญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น และได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนคนต่างชาติ โดยรวมแล้วบรรยากาศการเรียนในห้องดีมากได้ฝึกใช้ภาษาญี่ปุ่นครบทุกทักษะ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน นอกจากเรียนแล้วทางโครงการยังจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยของญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะได้ลองใช้ภาษาญี่ปุ่นคุยกับคนญี่ปุ่นจริงๆ และได้เพื่อนคนญี่ปุ่นที่อายุใกล้เคียงกันเพิ่มขึ้นอีกด้วย มีการไปทัศนศึกษาที่พานาโซนิคและไปอบรมเรื่องแผ่นดินไหว ซึ่งดีมากเพราะเป็นเรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลย เพราะประเทศไทยไม่ค่อยมีแผ่นดินไหวและมีการไปโฮมสเตย์บ้านคนญี่ปุ่น การไปโฮมสเตย์บ้านคนญี่ปุ่น ทำให้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตประจำวันของคนญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่น เป็นครั้งแรกที่ได้ทำทาโกะยากิ ได้ชงชาแบบญี่ปุ่น เป็นกิจกรรมที่ได้ฝึกใช้ภาษาญี่ปุ่นมากที่สุด เพราะต้องพูดภาษาญี่ปุ่นตลอดเวลาที่อยู่กับโฮสแฟมิลี่ โฮสแฟมิลี่ก็น่ารักเป็นกันเองและดูแลดีมาก ถึงแม้จะเป็นแค่เพียงช่วงเวลาสั้นๆ แต่ก็เป็กิจกรรมที่ประทับใจมากๆค่ะ ด้วยตารางเรียนที่ทางโครงการจัดให้ ทำให้มีเวลาว่างออกไปเที่ยวที่ต่างๆได้ฝึกใช้ภาษาฝึกขึ้นรถไฟและฝึกเดินทาง เป็นครั้งแรกที่ได้จากบ้านมาไกลและนานขนาดนี้มีหลายอย่างที่ต้องปรับตัว ในช่วงแรกๆก็รู้สึกไม่ชินที่ต้องอยู่หอและต้องอยู่ร่วมห้องกับรูมเมท ไม่ชินกับอาหารและการเป็นอยู่ที่นี้ รู้สึกเหงาและคิดถึงบ้านเป็นบางครั้ง แต่สุดท้ายก็สามารถปรับตัวและผ่านมาได้ด้วยดี ถือเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต ได้ลองทำอะไรที่ไม่เคยทำมาก่อน ถึงแม้ในช่วงแรกจะรู้สึกกังวลมาก แต่สุดท้ายก็สามารถผ่านมาได้ด้วยดี สรุปโดยรวมแล้วประทับใจโครงการนี้มาก เซนเซที่ดูแลโครงการนี้ก็ดูแลดีพร้อมให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือตลอดเวลา พี่ที่ดูแลโครงการก็ดูแลดี คอยให้ความช่วยเหลือเต็มที่ ถ้ามีโอกาสเป็นไปได้อยากจะมาแลกเปลี่ยนระยะยาว 1 กับโครงการนี้อีกครั้งค่ะ